



# สำเนาฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงาน โทร ๖๔๓๑๑ และ ๖๔๓๐๔

ที่ กค ๐๖๐๒/๑๒๗

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคกำกับดูแลการปรับปรุงข้อมูลระบบงานรายได้

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังและรายได้ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ - ๑๐  
สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขา

ตามหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กค ๐๖๐๒/๘๘๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติสั่งการให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตภาคกำกับดูแลการปรับปรุงระบบงานรายได้ และเห็นชอบให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาค เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบงานรายได้ (เอกสารแนบ ๑) นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบงานรายได้ เพื่อให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาค (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาค) ทำหนังสือขอเข้าใช้สิทธิ์ในการยกเลิกสิ้นวันที่ได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคและส่งหนังสือมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดบนหน้าจอแก้ไขรายละเอียด และสิทธิ์ในการอนุมัติยกเลิกปิดสิ้นวันที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ในกำกับดูแลของภาค

๒. ขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบงานรับเงินรายได้ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

๒.๑ ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลในระบบรับเงินรายได้โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาค รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒.๒ ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลในระบบรับเงินรายได้โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคยกเลิกปิดสิ้นวันแล้วเจ้าหน้าที่พื้นที่มาปรับปรุงข้อมูลในระบบงานรายได้ โดยมี (เอกสารแนบ ๓)

หากพบปัญหานอกเหนือจากที่ให้ดำเนินการตามเอกสารแนบ ๒ และเอกสารแนบ ๓ ให้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ดูแลระบบงานรายได้ส่วนพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาววราภรณ์ ใจสุทธิ โทร. ๖๔๓๐๔ นายสุธี นิมิตะสุนทร โทร.๖๔๓๑๕

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลในระบบงานรับเงินรายได้ที่ <http://helpdesk.excise.go.th> หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดคู่มือแก้ไขข้อมูลในระบบงานรับเงินรายได้ ให้ติดต่อสอบถามศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Help Desk IT Center) โทร.๖๑๖๐๑-๘

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

U.R.

(นางอุษามาศ ร่มใจ) ๘๘/๓

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับ  
พิมพ์  
ตรวจ